

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	PS_BF_003
ชื่อตาราง	มูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต จำแนกตามประเภทธุรกิจ
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	<p>ความถี่ รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี</p> <p>กำหนดเวลาเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายเดือน เผยแพร่ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป • รายไตรมาส เผยแพร่ภายใน เดือนแรกของไตรมาสถัดไป • รายปี เผยแพร่ภายใน เดือนมกราคมของปีถัดไป
<p>หลักวิธีทางสถิติ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>เป็นมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการแก่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ บง. บล. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ส่วนงานภายใน ธปท. และส่วนราชการบางแห่ง ทั้งที่เป็นรายการโอนเงินระหว่างสถาบันและรายการโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 ไม่รวมการโอนเงินหลายฝ่ายหรือรายการชำระดุลระหว่างสถาบัน รายการฝากถอนเงินสด โดยจำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ • ธุรกิจกู้ยืมเงินระหว่างสถาบัน • ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ • ธุรกิจเพื่อตราสารหนี้ภาครัฐ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 2544 ถึง 14 พ.ค. 2549 หลังจากนั้นโอนย้ายไปดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) • การโอนเงินระหว่างสถาบัน • การโอนเงินภายในสถาบันเดียวกัน • อื่น ๆ <p>ตารางแสดงมูลค่าการโอนเงินในแต่ละประเภทธุรกิจตามระยะเวลา มีหน่วยเป็นพันล้านบาท และแสดง % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน คำนวณจากผลต่างระหว่างมูลค่าการโอนเงินงวดนั้นกับมูลค่าการโอนเงินระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน หาดด้วย มูลค่าการโอนเงินระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน</p> <p>ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากฐานข้อมูลระบบการชำระเงิน (National Payment Information System : NPIS) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบการชำระเงินที่ให้บริการ</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=438&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริงจากระบบที่ให้บริการ

ทีมข้อมูลการชำระเงิน
ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์
โทร. 0-2283-5141, 0-2283-5626